

จำนวนที่ส่ง

ที่ นก ๐๕๑๘/ว ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  
เลขที่รับ ๑๕๑๑  
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓  
เวลา

ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา  
ถนนพระไชยเชษฐา นก ๓๙๒๗๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง / นายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๙๗๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดหนองบัวลำภูแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๕), ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ, ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ, ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๘) นั้น

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

(๑) ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(๒) ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(๓) ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

เห็นชอบ พล.ต.สุวิทย์

ศ.วิรัตน์  
(นางสาวศิวรัตน์ ภูมิวงศ์)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
๒๓ ต.ค. ๖๓

(นางนัยดา จวงโส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  
๒๕ ต.ค. ๖๓

/ดังนั้น...  
(นายวิเชียร พุดเพราะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอสวรรณคูลาจึงขอให้ทุกส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. เข้มงวดการปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ทุกฉบับ ตลอดจนกำกับติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภูทุกฉบับ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในทุกช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด

๓. ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะตามที่จังหวัดกำหนดไว้เดิมอย่างต่อเนื่องตามแบบฟอร์มและภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรูญ วิริยะสังวร)

นายอำเภอสวรรณคูลา

ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอ โทร.๐ - ๔๒๓๗ - ๒๒๐๕

Handwritten signature/initials

**ด่วนที่สุด**  
ที่ นก ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๐๔๘/๘



ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  
เลขที่รับ 2309  
วันที่รับ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓  
เวลารับ

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  
ถนนหนองบัวลำภู-เลย นก ๓๙๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  
และนายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นก ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๐๔๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. สำเนาประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๓. สำเนาประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดหนองบัวลำภูแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๕), ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ, ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ, ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ที่ ๙/๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๘) นั้น

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

(๑) ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

(๒) ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

(๓) ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า นายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดหนองบัวลำภูจึงขอให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. เข้มงวดการปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกฉบับ ตลอดจนกำกับติดตามการปฏิบัติของหน่วยงาน ในสังกัดให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดหนองบัวลำภูทุกฉบับ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในทุกช่องทาง ให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด

๓. ให้งานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะมาตามจังหวัดกำหนดไว้เดิม อย่างต่อเนื่องตามแบบฟอร์มและภายในระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายเวียงชัย แก้วทิวง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๖๖๘๐

## ประกาศ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
(คราวที่ ๖)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๕ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่การดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคร้อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ผลิผลลามาทำให้การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ ไม่หยุดชะงักจากการระบาดของโรคในระลอกใหม่อันเนื่องมาจากการยุติมาตรการควบคุมโรคระบาดโดยไม่รอบคอบดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีปรากฏว่า สถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น และมีคนต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเดินทางเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตผ่านช่องทางธรรมชาติ มิได้ผ่านช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานีหรือท้องที่ ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้านสาธารณสุข ทำให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนโดยไม่ทราบแหล่งที่มาของโรคเพิ่มสูงขึ้นอันอาจทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างภายในประเทศได้ จึงยังมีความจำเป็นต้องควบคุมดูแลมิให้เกิดการระบาดในลักษณะดังกล่าวขึ้นในประเทศอันจะส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขของประเทศ และต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยังอยู่ในภาวะเปราะบาง จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่  
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

## ประกาศ

เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระวังยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี

## ประกาศ

เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ยังคงมีผลใช้บังคับ

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่  
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระวังยับยั้ง ฟื้นฟู หรือ  
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘  
และมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศ  
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผล  
ใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี